

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (ชั้น ๒)

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภานุพัฒน์ ศรีธีวรรณ	ประธานสภา อบต.	ภานุพัฒน์ ศรีธีวรรณ	
๒	นายอนุรักษ์ ฝั้นลาพิงค์	รองประธานสภา อบต.	อนุรักษ์ ฝั้นลาพิงค์	
๓	นางสาวกนกวรรณ ก่องวงค์	ส.อบต. หมู่ 1	กนกวรรณ ก่องวงค์	
๔	นายปกเกล้า ปะละมะกาศ	ส.อบต. หมู่ 2	ปกเกล้า ปะละมะกาศ	
๕	นายสันติ หอมหวล	ส.อบต. หมู่ 3	สันติ หอมหวล	
๖	นายสมยงค์ ใจมุข	ส.อบต. หมู่ 4	สมยงค์ ใจมุข	
๗	นางลาวัลย์ กันทะตง	ส.อบต. หมู่ 5	ลาวัลย์ กันทะตง	
๘	นายฤทธิชัย ใจสมปาน	ส.อบต. หมู่ 6	ฤทธิชัย ใจสมปาน	
๙	นายวิรุณ สะงั้	ส.อบต. หมู่ 7	วิรุณ สะงั้	
๑๐	นายสำราญ สารมุล	ส.อบต. หมู่ 8	สำราญ สารมุล	
๑๑	นายสมคิด เตมีศักดิ์	ส.อบต. หมู่ 10	สมคิด เตมีศักดิ์	
๑๒	นางศิริพร เมืองก้อนกาศ	ส.อบต. หมู่ 12	ศิริพร เมืองก้อนกาศ	
๑๓	นายสมัย ทาแกง	ส.อบต. หมู่ 13	สมัย ทาแกง	
๑๔	นายศรียนต์ เชื้อชิต	เลขานุการสภาฯ	ศรียนต์ เชื้อชิต	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ จันทาพูน	นายก อบต.ศรีดอนมูล	สามารถ จันทาพูน	
๒	นายเกษม โกเสนตอ	รองนายก อบต.ศรีดอนมูล	เกษม โกเสนตอ	
๓	นายดวงสี น้อยหอม	รองนายก อบต.ศรีดอนมูล	ดวงสี น้อยหอม	
๔	นายกิตติพงษ์ ภิระบัน	เลขานุการนายก อบต.	-	
๕	นายศิวกร ถูกจิตร	รองปลัด อบต.ศรีดอนมูล	ศิวกร ถูกจิตร	
๖	นางไพรินทร์ เตมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ไพรินทร์ เตมา	
๗	นายวิฑิต สารนะนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วิฑิต สารนะนา	
๘	นางสาวสุภาวดี สันธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	สุภาวดี สันธิ	
๙	นางสาวรัตน์ ทาแกง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	รัตน์ ทาแกง	
๑๐	นางกุลพัชร ปัญโญใหญ่	นักพัฒนาชุมชนฯ	กุลพัชร ปัญโญใหญ่	
๑๑	นางสาวพรพรรณ วงษา	เจ้าพนักงานธุรการฯ	พรพรรณ วงษา	

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมและพร้อม จึงได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายเข้าห้องประชุม และประจำที่ที่จัดให้ เมื่อพร้อมได้เชิญประธานสภา ได้นำสวตมนตรีให้พรก่อนเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ คน เป็นสมาชิกสภา จำนวน ๑๓ คน คณะผู้บริหาร จำนวน ๓ คน พนักงาน จำนวน ๘ คน ประธานได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑.๑ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสภาครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นการประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระสองและวาระสาม หลังจากที่มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่แรก (ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) แล้วนั้น จึงจะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม

นายก อบต.

รับทราบ

๑.๒ การตรวจสอบพื้นที่ขุดดิน ถมดินในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

- เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ได้รับการประสานจากหมู่บ้านและอำเภอว่ามีการขุดดินในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลาสะเด็ด ให้ตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตขุดดินหรือไม่ ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตขุดดินของ อบต.ศรีดอนมูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับปลัดอำเภอ (ป.อาวุโส) ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านได้ออกสำรวจตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง พบว่ามีการขุดดิน ถมดินในพื้นที่จริง แต่ไม่พบผู้กระทำการขุดดินในเวลานั้น การขุดดิน ถมดินในพื้นที่เป็นถนนทางออกเชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบทและมีการถมดิน วางท่อในลำห้วยสาธารณะ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตขุดดินตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งก่อนหน้านั้น ทางอบต.ศรีดอนมูลได้จัดทำป้ายปิดประกาศห้ามขุดดิน ขนดินในพื้นที่ ยังไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังมีมีการขุดดินอยู่ จึงแจ้งให้หมู่บ้านทำหนังสือร้องเรียนการขุดดินที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ ต่อประชาชนมายัง อบต.ศรีดอนมูล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบและให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

มติที่ประชุม

รับทราบ และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายต่อไป โดยให้จัดทำประกาศระงับการขุดดินก่อนได้รับอนุญาต ตามพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ปลัด อบต....

ปลัด อบต.

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๖๖

- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๔๐ ตอนพิเศษ ง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการ

ผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

ซึ่งข้อ (๔) เป็นคุณสมบัติที่เพิ่มมา ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร เพราะจะเกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่กำลังจะได้รับเบี้ยยังชีพ และผู้ที่กำลังจะขึ้นทะเบียนรับเบี้ย แต่ระเบียบนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยอยู่ก่อนแล้ว

- ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารและแนวทางการดำเนินการ เพราะหลังจากระเบียบมีผลบังคับใช้ จะมีแนวทางการปฏิบัติตามครีบ และขอให้ทุกท่านได้ชี้แจงให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านของท่านทราบด้วย เพราะผู้สูงอายุมีความกังวลว่าจะได้ได้รับเบี้ยทั้งรายเก่า และรายใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบ ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

- ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๒ เสียง ประธานงดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒

ประธานสภาฯ...

ประธานสภา ๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอรายจ่ายหรือ การขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ ประสงค์ของจำนวนที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงฆ์ให้ต้นเงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปร ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน คำแปรญัตติด้วยและให้ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติปีนี้ เป็น แบบคณะกรรมการสามัญ

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่งนี้ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่ผ่านมา

นายสมคิด เตมีศักดิ์

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีมติคัดเลือกกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดอนมูล...

ศรีดอนมูลได้มีมติกำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ที่จะเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอยื่นคำแปรญัตติ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กระผมจะดำเนินการสรุปและรายงานผลให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลทราบดังนี้ครับ

๑. ไม่มีผู้ขอยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒. คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเห็นชอบให้ยึดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เดิมที่ผ่านการรับหลักการจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อความ ถ้อยคำ รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เหมาะสมครบถ้วน ชัดเจนถูกต้องต่อไป
๔. แจ้งรายละเอียดที่ทำการปรับปรุง แก้ไข แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลทราบ
๕. หากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลมีข้อเสนอแนะ หรืออภิปรายเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้ แต่ไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ
๖. เสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
 - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการประชุมให้สภาทราบมีผู้ใดที่จะเสนอแนะ หรืออภิปรายเพิ่มเติมได้ แต่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขร่างเดิม
 - ไม่มีผู้เสนอแนะและอภิปรายเพิ่มเติม จึงยึดตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ
 - ขณะนี้เวลา ๑๑.๑๐ น. กระผมขอพักการประชุมสภาชั่วคราว เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบหารือกันก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่สาม ในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเวลา ๑๕ นาที และจะประชุมต่อในเวลา ๑๑.๒๕ น. ครับ เชิญพักประชุมครับ

ประธานสภาฯ

พัก ๑๕ นาที ตั้งแต่ ๑๑.๑๐ น. ถึง ๑๑.๒๕ น.

เลขานุการสภาฯ

- ขณะนี้เวลา ๑๑.๒๕ น. ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมประจำที่ เพื่อเริ่มการประชุมต่อ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกครบองค์ประชุม ครบจำนวนเท่ากับสมาชิกที่มีอยู่
ประธานสภาฯ ดำเนินการต่อเวลา ๑๑.๓๐ น.

๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓

ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วาระแรก ขึ้นรับหลักการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และในวาระที่ ๒ การเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จนเป็นที่พอใจและตามขั้นตอนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร (ไม่มีผู้ขออภิปราย)

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ

ขอมติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โปรตกมี ๐ -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เสียง

-ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๐ เสียง

-ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเสนอให้นายอำเภอได้พิจารณาลงนามอนุมัติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้

นายก อบต.

กระผมในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นอย่างมากและขอรับรองจะบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ครับ

-ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ ตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณาสนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับการบริหารจัดการงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ไปสมัยของสภาฯ ชุดนี้ หรือผู้บริหารชุดนี้ก็ถือว่าเป็นการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗...

พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบอำนาจหน้าที่ของพวกเราทุกคน ซึ่งจะประกาศใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยจะได้จัดทำแผนการดำเนินการตามความจำเป็น เหมาะสมก่อนหลัง เป็นไปตามระเบียบ และงบประมาณที่มีและขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธืโครงการ กิจกรรมของ อบต. ตามข้อบัญญัติงบประมาณแก่ประชาชนในพื้นที่ และจัดให้เตรียมพร้อมพื้นที่ดำเนินโครงการที่ได้รับไม่ให้มีปัญหา ซึ่งแจ้งราษฎรให้ทราบโครงการกิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ และทราบถึงวิธีการแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุ้มค่า เกิดประโยชน์และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายราชการต่อไปและให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลได้ติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ได้ ยึดการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่าย

ประธานสภาฯ

-กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาและผู้เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการจัดทำร่างที่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ วันนี้เสนอให้นายอำเภอเชียงแสนดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และให้ นายก อบต.ประกาศใช้ต่อไป

๓.๓ การขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

- เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายกำหนด จึงให้หมู่บ้านที่มีโครงการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่สภาเห็นชอบแล้วนี้ ได้ส่งหลักฐานหนังสือหรือเอกสารยินยอมจากเจ้าของสถานที่ที่จะดำเนินโครงการต่างๆ รายงานการประชุมประชาคม หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเสนอให้สภาแห่งนี้เห็นชอบ รับทราบว่ามีพื้นที่พร้อม สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

เลขานุการสภาฯ

- ให้แต่ละหมู่บ้านที่มีโครงการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่สภา เห็นชอบแล้วนั้น จัดทำหนังสือ หรือเอกสารยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวในการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้เสนอแจ้งให้สภา อบต. ศรีดอนมูล รับทราบและเห็นชอบในเบื้องต้น เพื่อดำเนินโครงการในปี ๒๕๖๗ ได้ และแจ้งให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป และเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่เป็นพื้นที่เอกชน ป่าสงวนหรือพื้นที่ๆ ต้องห้าม ประชาชนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการได้ตามเอกสารที่แจ้งให้ไปดำเนินการ คือ

(๑.) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จากพื้นที่

(๒.) สำเนารายงานการประชุมประชาคมที่ยินยอมให้ดำเนินการ

(๓) เอกสารอื่นๆ...

(๓.) เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเอกสารที่ดิน นส.ล. ที่สาธารณณะ, ภาพถ่าย, สำเนา
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น






มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการตามแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.


(ลงชื่อ) เลขาธิการสภาฯ
(นายศรียนต์ เชื้อชิต)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)		กรรมการ	(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสมคิด เตมีศักดิ์)			(น.ส.กนกวรรณ ก่องวงศ์)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ	(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสำราญ สารมุล)			(นายปกเกล้า ประละมะภาค)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ			
	(นายฤทธิชัย ใจสมปาน)				

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖
(ลงชื่อ) ประธานสภาฯ
(นายภาณุพัฒน์ ศรีธีวรรณ)